



# วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิชัย

ฉบับเดือนเมษายน 2567

JOURNAL OF PHICHAİ MUNICIPALITY : APRIL 2024

# งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๗

## ครั้งที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗



## โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2567



นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมสงน้ำ พระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ แสดงความเคารพรักและขอพรเพื่อสิริมงคล สืบสานประเพณีสงกรานต์ และมีการประกวดอาหารพื้นเมือง 3 เมนู ได้แก่ ลาบหมูคั่ว แกงฮังเล และแกงแคไก่ ยกระดับอาหารท้องถิ่นคนเมือง สุ่มรดกทางวัฒนธรรม และการประกวด 'แม่จ๋องแต่งกายงามล้านนา' ส่งเสริมอนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองล้านนา

ภายในงานการแสดงจ้อยซอขับขาน บทเพลงล้านนา และการแสดงฟ้อนพื้นเมือง การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำตุย การจักสานไม้ไผ่ การทำขนมเทียน ฯลฯ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างโอกาสให้คนในชุมชนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น



# วันเทศบาล

## ▶ เทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการก่อตั้งเทศบาล โดยมีพระครูสาทรพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดต้นมื่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์บรรยายธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานเทศบาล จากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้อ่านสารเนื่องในโอกาสวันเทศบาลประจำปี 2567 สารจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัยเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลพิชัย จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ปีนี้จึงครบรอบ 32 ปี แห่งการก่อตั้งเทศบาลเมืองพิชัย โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น



## ▶ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของลำปาง อบรม 'การทำผ้าย้อมครั้ง'

สร้างทักษะอาชีพ ควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ



เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 'การทำผ้าย้อมครั้ง' โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า และฝึกปฏิบัติย้อมผ้าจากสีของครั้ง โดยมีประชาชน ชุมชนด้านการย้อมผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพในการทำผ้าย้อมครั้ง อนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ต่อยอดเป็นอาชีพเสริม ยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ 'ลำปางเมืองผ้าย้อมครั้ง' หนึ่งใน Soft Power ด้านแฟชั่นของเมืองลำปาง ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการน้อมนำพระดำริ 'ผ้าไทยใส่ให้สนุก' ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอนุรักษ์งานหัตถกรรมไทย แสดงถึงคุณค่าและความงดงามของงานหัตถกรรมไทย



## เทศบาลเมืองพิชัย ตีวงษ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน พร้อมทั้งสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้ขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ได้อย่างถูกต้องและลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรครีวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันทอดซ้ำ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และก้อน EM รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนและจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และการทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก




**ศูนย์บริการสาธารณสุข**

ให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  
เวลา 08.30-12.00 น.  
โดยนายแพทย์มณู วีระอาภาชัย  
เป็นแพทย์ประจำศูนย์



**ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (FITNESS)**

ให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์  
เวลา 15.30-20.30 น.  
มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย  
หลากหลายชนิด และมีเจ้าหน้าที่  
คอยดูแลและให้คำแนะนำ



**กาดนัดอิมวัง บ้านสามัคคี**

จำหน่ายสินค้า : ทุกวันอังคาร  
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  
สินค้าชุมชน อาหารสด  
สินค้าการเกษตร ฯลฯ

